



บริษัท เอ.เจ.พลาสติก จำกัด (มหาชน)

นโยบายการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมทางธุรกิจ

บริษัท เอ.เจ. พลาสติก จำกัด (มหาชน) เล็งเห็นถึงความต้องการของผู้บริโภค สังคม และกระแสโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จึงให้ความสำคัญกับการวิจัยพัฒนาและสร้างสรรค์นวัตกรรม โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ใหม่ และนวัตกรรมกระบวนการผลิต รวมถึงส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ร่วมกับหน่วยงานภายนอก เพื่อตอบโจทย์ด้านความสะอาดสบาย ความปลอดภัยของผู้บริโภค และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จึงได้กำหนดนโยบายการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมทางธุรกิจ มีรายละเอียดดังนี้

1. บริษัท มุ่งเน้นที่จะสร้างความแข็งแกร่งด้านวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่ม (High Value Added Products) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจและการเติบโตอย่างยั่งยืนตลอดห่วงโซ่คุณค่า โดยคำนึงถึงประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
2. บริษัท ให้ความสำคัญของแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เป็นส่วนสำคัญที่จะพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน บริษัท ส่งเสริมการลงทุนตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน การรีไซเคิลจากวัสดุเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิต (Post Industrial Recycled) และที่ผ่านการใช้งานจากผู้บริโภค (Post-Consumer Recycled) เพื่อนำมารีไซเคิลเป็นสินค้าใหม่ เพิ่มมูลค่าจากของเสียขยะพลาสติก ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ อีกทั้งยังเป็นการลดต้นทุนการนำเข้าวัตถุดิบ
3. บริษัท มุ่งมั่นที่จะวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หรือผลิตภัณฑ์สีเขียว เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ ลดปริมาณขยะที่เกิดจากกระบวนการผลิต เพื่อลดผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
4. บริษัท ส่งเสริมการร่วมมือกับนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกองค์กร เช่น ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในการพัฒนาแนวคิดและการประเมินถึงโอกาสที่จะได้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ในขั้นตอนต่อไป
5. บริษัท ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการฝึกอบรม และเสริมสร้างการเรียนรู้พัฒนาทักษะการคิดริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ให้กับพนักงานทุกคน ทุกระดับ ทั่วทั้งองค์กร เพื่อที่จะต่อยอดเป็นการวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม



A.J. Plast Public Company Limited

95 Thakarm Rd., Samaedam, Bangkhuntien, Bangkok 10150 Thailand.
Tel. 415-0035, 415-6059 Fax : (662) 415-3795
Public Company Limited. Registration No. 375



ทั้งนี้ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนของบริษัทฯ จะสนับสนุน จะปฏิบัติตามนโยบายการบริหารจัดการนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน และมุ่งมั่นการดำเนินงานด้านนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมอย่างความยั่งยืน

ประกาศ ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564